

THÔNG BÁO
KẾT LUẬN CỦA THƯỜNG TRỰC TỈNH ỦY
Tại Hội nghị giao ban với lãnh đạo Ủy ban Mặt trận Tổ quốc,
các tổ chức chính trị - xã hội và các hội quần chúng do Đảng, Nhà nước
giao nhiệm vụ 7 tháng đầu năm 2021

Ngày 22/7/2021, đồng chí Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy thay mặt Thường trực Tỉnh ủy tổ chức Hội nghị giao ban với lãnh đạo Ủy ban Mặt trận Tổ quốc, các tổ chức chính trị - xã hội và các hội quần chúng do Đảng, Nhà nước giao nhiệm vụ cấp tỉnh để đánh giá tình hình, kết quả thực hiện nhiệm vụ 7 tháng đầu năm, triển khai nhiệm vụ những tháng cuối năm 2021. Cùng dự Hội nghị có các đồng chí: Trưởng Ban Dân vận Tỉnh ủy, Chủ tịch Ủy ban Mặt trận Tổ quốc tỉnh, đại diện Thường trực Hội đồng nhân dân tỉnh, đại diện lãnh đạo các ban Đảng, Ủy ban Kiểm tra, Văn phòng Tỉnh ủy, Sở Nội vụ, Sở Tài chính, Sở Lao động - Thương binh và Xã hội, Đảng ủy Khối các cơ quan và doanh nghiệp tỉnh.

Sau khi nghe đại diện lãnh đạo Ban Dân vận Tỉnh ủy báo cáo tình hình, kết quả thực hiện nhiệm vụ 7 tháng đầu năm, triển khai nhiệm vụ trọng tâm những tháng cuối năm 2021 và ý kiến phát biểu của các đại biểu, Thường trực Tỉnh ủy kết luận:

1. Bảy tháng đầu năm 2021, mặc dù triển khai thực hiện nhiệm vụ trong điều kiện có nhiều khó khăn do tình hình dịch bệnh Covid-19 diễn biến phức tạp nhưng hoạt động của Mặt trận Tổ quốc, các tổ chức chính trị - xã hội và các tổ chức hội quần chúng do Đảng, Nhà nước giao nhiệm vụ cấp tỉnh đạt được những kết quả khá nổi bật. Mặt trận Tổ quốc và các đoàn thể Nhân dân tiếp tục đổi mới nội dung, phương thức hoạt động theo hướng bám sát cơ sở; củng cố, kiện toàn tổ chức; chăm lo đời sống và các hoạt động của đoàn viên, hội viên, đối tượng chính sách; triển khai nhiệm vụ trọng tâm, trọng điểm, sát chức năng, nhiệm vụ của từng tổ chức gắn với nhiệm vụ chính trị của tỉnh và các địa phương. Đẩy mạnh công tác tuyên truyền, vận động đoàn viên, hội viên và các tầng lớp Nhân dân thực hiện tốt đường lối, chủ trương của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước, nhất là tích cực tham gia bầu cử đại biểu Quốc hội khóa XV, Hội đồng nhân dân các cấp, nhiệm kỳ 2021 - 2026, khắc phục thiệt hại do bão lũ gây ra, xây nhà tránh lũ, phòng, chống dịch bệnh Covid-19. Triển khai thực hiện hiệu quả các cuộc vận động, các phong trào thi đua yêu nước gắn với xây dựng nông thôn mới, đô thị văn minh; thực hiện tốt công tác an sinh xã hội, góp phần quan trọng cùng hệ thống

chính trị, nhân dân thực hiện tốt nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội, đảm bảo an ninh trật tự, an sinh xã hội.

Tuy vậy, công tác nắm tình hình, tư tưởng đoàn viên, hội viên và các tầng lớp Nhân dân có lúc chưa sâu sát, kịp thời. Nội dung, phương thức sinh hoạt của nhiều chi đoàn, chi hội chưa sát với yêu cầu thực tiễn, chưa thu hút được đoàn viên, hội viên. Phong trào thi đua yêu nước của một số tổ chức đoàn thể, tổ chức hội có biểu hiện chững lại, còn tình trạng hành chính hóa trong hoạt động. Công tác giám sát, phản biện xã hội, góp ý xây dựng Đảng, chính quyền hiệu quả chưa cao, nhất là giám sát cán bộ, đảng viên, các cơ chế, chính sách của tỉnh liên quan đến quyền và lợi ích chính đáng của Nhân dân. Một số việc phát sinh gây tiềm ẩn phức tạp ở cơ sở chưa được phản ánh kịp thời. Vai trò của các tổ chức đoàn thể trong các doanh nghiệp khu vực ngoài nhà nước và vùng đồng bào có đạo chưa thể hiện rõ nét. Đội ngũ cán bộ đoàn thể ở cơ sở còn bất cập, một số cán bộ uy tín chưa cao.

2. Đề góp phần cùng với hệ thống chính trị thực hiện hiệu quả các nhiệm vụ chính trị trọng tâm của tỉnh thời gian tới, Thường trực Tỉnh ủy đề nghị Ủy ban Mặt trận Tổ quốc, các tổ chức chính trị - xã hội và các tổ chức hội quần chúng do Đảng, Nhà nước giao nhiệm vụ cấp tỉnh tập trung thực hiện tốt một số nhiệm vụ trọng tâm sau:

2.1. Tiếp tục đẩy mạnh công tác tuyên truyền, vận động đoàn viên, hội viên và các tầng lớp Nhân dân thực hiện tốt các chủ trương của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước liên quan trực tiếp đến quyền và lợi ích của đoàn viên, hội viên và Nhân dân, trọng tâm là tuyên truyền, vận động đoàn viên, hội viên và nhân dân thực hiện tốt phong trào xây dựng nông thôn mới, đô thị văn minh theo Nghị quyết số 04-NQ/TU, ngày 15/7/2021 của Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh về xây dựng tỉnh Hà Tĩnh đạt chuẩn nông thôn mới, giai đoạn 2021 - 2025; thực hiện tốt công tác giải phóng mặt bằng phục vụ các dự án trọng điểm của tỉnh, công tác phòng, chống thiên tai, nắm và kịp thời phản ánh tình hình tôn giáo ở cơ sở, không để xảy ra các vụ việc phức tạp...

2.2. Tăng cường công tác tuyên truyền, phổ biến, nâng cao nhận thức cho đoàn viên, hội viên và các tầng lớp Nhân dân về các biện pháp phòng, chống dịch bệnh Covid-19, Chiến dịch tiêm chủng vắc-xin Covid-19... Phát huy hiệu quả Tổ Covid cộng đồng, thực hiện tốt phương châm “đi từng ngõ, gõ từng nhà, rà từng người”. Phát huy tốt truyền thanh cơ sở, truyền thanh lưu động, hệ thống trang thông tin điện tử, mạng xã hội... nhằm thông tin nhanh nhất, chính xác tình hình, diễn biến dịch bệnh, cập nhật các chỉ đạo, khuyến cáo, hướng dẫn mới nhất của Trung ương, của Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Ban Chỉ đạo tỉnh, ngành Y tế đến đoàn viên, hội viên và nhân dân. Phối hợp với các cấp chính quyền và các ngành chức năng triển khai và giám sát việc thực hiện chính sách hỗ trợ người lao động và

người sử dụng lao động gặp khó khăn do dịch bệnh Covid-19 theo Nghị quyết số 68/NQ-CP, ngày 01/7/2021 của Chính phủ.

2.3. Quan tâm củng cố, kiện toàn, phát triển tổ chức; quản lý thực chất, chặt chẽ và thường xuyên cập nhật số liệu đoàn viên, hội viên; lựa chọn những nội dung trọng tâm, sát với yêu cầu thực tiễn và chức năng, nhiệm vụ của tổ chức để tập trung thực hiện; tiếp tục triển khai giám sát các chuyên đề năm 2021 theo kế hoạch.

Theo tinh thần Kết luận số 74-KL/TW, ngày 22/5/2020 của Bộ Chính trị, tạm thời dừng việc thực hiện sáp nhập các tổ chức hội quần chúng đặc thù hoạt động trên địa bàn tỉnh Hà Tĩnh theo Thông báo kết luận số 677-TB/TU, ngày 20/7/2018 của Ban Thường vụ Tỉnh ủy để sơ kết, đánh giá tình hình, kết quả triển khai thực hiện; các tổ chức đã sáp nhập vẫn giữ nguyên hoạt động cho đến khi có hướng dẫn mới của Trung ương, của tỉnh. Tiếp tục chỉ đạo và tổ chức thành công đại hội, hội nghị kiện toàn tổ chức bộ máy các tổ chức hội theo kế hoạch, đảm bảo thực hiện nghiêm túc các quy định về phòng, chống dịch bệnh Covid-19.

2.4. Tiếp tục thực hiện hiệu quả các cuộc vận động, phong trào thi đua yêu nước thực hiện Nghị quyết đại hội Đảng các cấp, chào mừng kỷ niệm 190 năm Ngày thành lập, 30 năm tái lập tỉnh Hà Tĩnh, cuộc vận động người Việt Nam ưu tiên dùng hàng Việt Nam, phong trào cả tỉnh xây dựng nông thôn mới, đô thị văn minh và các sự kiện, ngày lễ lớn của quê hương, đất nước phù hợp với điều kiện phòng, chống dịch bệnh Covid-19; lựa chọn những nội dung, phần việc cụ thể phù hợp để xây dựng kế hoạch, lộ trình thực hiện sát thực, hiệu quả.

2.5. Quan tâm chăm lo đời sống vật chất, tinh thần đoàn viên, hội viên và quần chúng Nhân dân, nhất là đồng bào vùng khó khăn, dân tộc thiểu số, các hộ gia đình chính sách, hộ nghèo, người có công, người già neo đơn, không nơi nương tựa, cán bộ, chiến sỹ làm nhiệm vụ ở địa bàn khó khăn, phức tạp, các đối tượng yếu thế, cá nhân, người lao động mất việc làm do tình hình dịch bệnh Covid-19... Tiếp tục vận động nguồn lực hỗ trợ xây dựng nhà văn hóa cộng đồng kết hợp tránh bão, lũ và nhà ở kiên cố cho người có công với cách mạng, hộ nghèo, hộ bị ảnh hưởng do thiên tai. Phát huy vai trò giám sát, phản biện, nhất là đối với việc tu dưỡng, rèn luyện đạo đức, lối sống của cán bộ, đảng viên, việc thực hiện các cơ chế chính sách về phát triển kinh tế - xã hội. Khơi dậy truyền thống đoàn kết, tinh thần tương thân, tương ái, hỗ trợ lẫn nhau trong đoàn viên, hội viên.

3. Về các kiến nghị, đề xuất

3.1. Giao Ban Thường vụ Tỉnh đoàn rà soát, đánh giá thực trạng đội ngũ cán bộ Đoàn trên cơ sở biên chế, vị trí việc làm cần tuyển dụng, báo cáo Ban Tổ chức Tỉnh ủy. Ban Tổ chức Tỉnh ủy thẩm định, tham mưu Thường trực, Ban Thường vụ Tỉnh ủy phương án thi tuyển công chức vào làm việc tại các cơ quan Đảng, Mặt

trận Tổ quốc, các tổ chức chính trị - xã hội cấp tỉnh, cấp huyện nhằm đáp ứng yêu cầu, nhiệm vụ được giao.

3.2. Giao Ban cán sự đảng Ủy ban nhân dân tỉnh chỉ đạo Ủy ban nhân dân tỉnh tiếp tục tăng cường công tác quản lý nhà nước đối với các tổ chức hội trên địa bàn tỉnh; chủ trì thẩm định các nội dung đại hội nhiệm kỳ của các tổ chức hội quần chúng do Đảng, Nhà nước giao nhiệm vụ cấp tỉnh theo thẩm quyền.

3.3. Văn phòng Tỉnh ủy, Văn phòng Ủy ban nhân dân tỉnh chỉ đạo các bộ phận liên quan bổ sung danh sách các tổ chức hội quần chúng do Đảng, Nhà nước giao nhiệm vụ cấp tỉnh vào danh mục gửi, nhận văn bản trên hệ thống thông tin tích hợp điều hành của tỉnh.

3.4. Một số kiến nghị, đề xuất khác của các tổ chức chính trị - xã hội, các hội quần chúng do Đảng, Nhà nước giao nhiệm vụ cấp tỉnh, giao Ban cán sự đảng Ủy ban nhân dân tỉnh chỉ đạo Ủy ban nhân dân tỉnh và các ngành liên quan xem xét giải quyết, báo cáo Thường trực Tỉnh ủy.

Ban Dân vận Tỉnh ủy theo dõi, đôn đốc việc thực hiện các nội dung trên, định kỳ báo cáo Thường trực Tỉnh ủy.

Nơi nhận:

- Thường trực Tỉnh ủy,
- Đảng đoàn HĐND, Ban cán sự đảng UBND tỉnh,
- Các ban Đảng, Ủy ban Kiểm tra, Văn phòng Tỉnh ủy,
- Ủy ban Mặt trận Tổ quốc tỉnh,
- Các tổ chức chính trị - xã hội cấp tỉnh,
- Các hội quần chúng cấp tỉnh do Đảng, Nhà nước giao nhiệm vụ,
- Các sở: Tài chính, Nội vụ, Lao động - Thương binh và Xã hội,
- Đảng ủy Khối các cơ quan và doanh nghiệp tỉnh,
- Lưu Văn phòng Tỉnh ủy.

**T/L BAN THƯỜNG VỤ
PHÓ CHÁNH VĂN PHÒNG**

Trần Đình Thuyên